
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

สมัยวสิามัญ  สมัยที�  1   ครั!งที�  1  ประจําปี  พ.ศ.  2558 

วนัพฤหัสบดีที�  2  เมษายน   พ.ศ. 2558  เวลา  10.00  น. 

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

ผู้มาประชุม     จํานวน       12           คน    
ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายอนุรักษ ์ ดีนาน ประธานสภาเทศบาล อนุรักษ ์ ดีนาน   

2 นายธวชั  โอทาน รองประธานสภาเทศบาล ธวชั  โอทาน   

3 นายศกัดา   แววดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ศกัดา  แววดี   

4 นายเดชา    รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เดชา  รุ่งเรือง   

5 นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ประเสริฐ  ผดุผอ่งใส   

6 นางสาวราตรี  บาํรุง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ราตรี   บาํรุง   

7 นายสุจิน    บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สุจิน   บุญส่ง   

8 นายพิชิต  วงศา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 พิชิต  วงศา   

9 นางอรสา  คงคะคิด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อรสา  คงคะคิด  

10 นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  

11 นายนิรันดร์  ดีนาน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นิรันดร์  ดีนาน   

12 นายอุลยั  ความเพียร เลขานุการสภาฯ ชั9วคราว อุลยั  ความเพียร   

ผู้ไม่มาประชุม     จํานวน       1           คน   

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายอรรถวฒิุ  สมนึก เลขานุการสภาฯ ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน       9            คน   

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายกฤษฎา  ดวงแกว้ นายกเทศมนตรี กฤษฎา  ดวงแกว้   

2 นายวชิา  พงษพ์ุก รองนายกเทศมนตรี วชิา  พงษพ์ุก   

3 นายชรินทร์   อินทร์มงคล รองนายกเทศมนตรี ชรินทร์   อินทร์มงคล  

4 นายเอกพล  ผลงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี เอกพล  ผลงาม   

5 นางดวงใจ  ทดแทน หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล ดวงใจ  ทดแทน   

6 นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงัรักษา
ราชการแทนหวัหนา้กองคลงั รุ่งฟ้า  พามนตรี  

7 นายรุ่งธรรม  ธรรมจิตร หวัหนา้ฝ่ายการโยธา รุ่งธรรม  ธรรมจิตร  
/ผูเ้ขา้ร่วม... 
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เข้าร่วมประชุม       

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

8 นางสาวสุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ รก.หวัหนา้กองศึกษา สุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ  

9 นางสาวสุกนัยา  เสน่หา จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน สุกนัยา  เสน่หา  

เริ�มประชุมเวลา   14.10  น. 
เมื9อสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ มาครบองคป์ระชุมแลว้ นายอนุรักษ ์ ดีนาน ประธาน

สภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เขา้นั9งประจาํในที9ประชุม มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 12 คน ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวคาํไหวพ้ระ  และดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที�  1   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ ท่านผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
กระผมขอเปิดประชุมสภาสมยัวิสามญั สมยัที9 1 ครัK งที9 1 ประจาํปี 2558 ในวนั
พฤหสับดีที9 2  เมษายน 2558  
เรื�อง   ที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
1.1 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานผูน้าํทอ้งที9 ผูน้าํทอ้งถิ9นทุกท่าน
ที9ร่วมกนักิจกรรมโครงการต่าง ๆ ดงันีK  
    -โครงการพฒันาแกนนาํสุขภาพครอบครัว ประจาํปี 2558 ระหว่างวนัที9 14-
15  มีนาคม 2558 ณ เขาสมิงพาราไดซ์ รีสอร์ท จงัหวดัตราด  
    -โครงการสรรหาครัวเรือนต้นแบบประหยดัพลังงาน และส่งเสริมเตา
เศรษฐกิจเพื9อลดรายจ่ายดา้นพลงังานครัวเรือน เมื9อวนัที9 16  มีนาคม  2558 
    -โครงการแข่งขนักีฬาประสานพลงัแผ่นดินรวมใจตา้นภยัยาเสพติด “กีฬา
ทอ้งถิ9นอาํเภอแกลงสัมพนัธ์” ครัK งที9 9 ระหว่างวนัที9 16-27 มีนาคม 2558 ซึ9 ง
องค์การบริหารส่วนตาํบลกระแสบนเป็นเจ้าภาพ มีการจดัการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล วอลเลยบ์อล ตะกร้อ และเปตอง  
    -โครงการเสริมสร้างสายใยรักของครอบครัว เมื9อวนัที9  22  มีนาคม  2558    
ณ ร้านเนินฆอ้ทะเลสวย 
1.2  ขอแสดงความชื9นชมและยินดีกับนักกีฬาที9ร่วมโครงการกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ เทศบาลตําบลทุ่งควายกินเป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างว ันที9  25-27  
กุมภาพนัธ์  2558  โดยเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศประเภทกีฬา
ฟุตซอลหญิง วอลเล่ยบ์อลหญิง หมากรุก และรองชนะเลิศอนัดบั 1 กีฬาเปตอง
ชาย, เปตองหญิง และเปตองทีมผสม 
1.3  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวนัสงกรานต์ ในวนัที9 10 เมษายน 2558 ณ ที9
เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ โดยนาํอาหารคาวหวานมาร่วมทาํบุญถวายภตัตาหารเพล 
และร่วมรดนํKาขอพรผูสู้งอาย ุ

/1.4 ขอเชิญ... 
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ที9ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที9ประชุม 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ประชุม 
 
 

1.4  ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสังคมไทยเขม้แข็ง (พา
ลูกจูงหลานเขา้วดั) ประจาํปี 2558 ครัK งที9 1 ที9วดัถนนกะเพรา ในวนัอาทิตยที์9 5 
เมษายน  2558 กาํหนดการ เวลา 10.00-10.30 น  ลงทะเบียน หลงัจากนัKนก็ร่วม
ทาํบุญถวายภตัตาหารเพล เวลา 11.00-11.30 น พิธีเปิดโครงการ และรับฟัง
บรรยายธรรม ในหัวขอ้ หลกัธรรมเพื9อความสุขของครอบครัว และกิจกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์  
ครัK งที9 2 ในวนัศุกร์ที9 10 เมษายน  2558  ณ เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ตัKงแต่เวลา 
09.30-10.00 น ลงทะเบียน ทาํขนมไทย และเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสงกรานต ์รด
นํKาขอพรผูสู้งอาย ุโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการแต่งกายดว้ยเสืKอสีขาว 
1.5  แจง้การลาไปราชการของเลขานุการสภาฯ นายอรรถวุฒิ  สมนึก 
-ทราบ 
1.6  เลือกเลขานุการสภาฯ ชั9วคราวเฉพาะในการประชุมสมยัวสิามญั สมยัที9 1 
-กฎหมายและระเบียบที9เกี9ยวขอ้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั
การประชุมสภาทอ้งถิ9น พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ9มเติมถึง (ฉบบัที9 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 
19 วรรคสอง “ในการประชุมสภาทอ้งถิ9นครัK งใด  ถา้ไม่มีเลขานุการสภาทอ้งถิ9น
หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที9ไดห้รือไม่ยอมปฏิบติัหน้าที9 
ให้สภาท้องถิ9นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ9นหรือข้าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ9นนัK นคนหนึ9 งเป็นผูป้ฎิบติัหน้าที9 เลขานุการสภา
ทอ้งถิ9นเฉพาะในการประชุมคราวนัKน โดยให้นําความในข้อ 13 และขอ้ 26 
วรรคสองมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาํด้วย
วิธีการยกมือ”  จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื9อ และผูรั้บรอง 2 คน  เชิญนาย
พิชิต  วงศา  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนายอุลยั  
ความเพียร เป็นเลขานุการสภาฯ ชั9วคราว 
-นายพิชิต  วงศา เสนอนายอุลยั ความเพียร ขอผูรั้บรองสองท่านโปรดยกมือ 
 
-ผูรั้บรองมีนายศกัดา  แววดี, นายเดชา  รุ่งเรือง, นายธวชั  โอทาน, นางสาว
ราตรี บาํรุง,  นางอรสา  คงคะคิด และนายสุจิน  บุญส่ง    
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เมื9อไม่มีผูเ้สนออีกถือวา่นายอุลยั  ความเพียร  
ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประชุมสมยัวิสามญั 
สมยัที9 1 ครัK งที9 1  โปรดยกมือ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที�  2   
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

-เชิญนายอุลยั  ความเพียร ไดท้าํหนา้ที9เลขานุการสภาฯ ชั9วคราว 
 

เรื�อง   รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ สมยัสามญั  สมยัที9  1   
ครัK งที9 1  เมื9อวนัที9  17 กุมภาพนัธ์  2558  ประจาํปี  พ.ศ.  2558 
-ตามที9เจ้าหน้าที9ได้จดัส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญั 
สมยัที9 1 ครัK งที9 1 ประจาํปี พ.ศ. 2558 เมื9อวนัที9 17  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแกไ้ขเปลี9ยนแปลง เพิ9มเติม รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ หรือไม่  เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแกไ้ขหนา้ 
แรกตรงตาํแหน่งนายธีระพนัธ์ สุขสว่าง ขอ้ความผูอ้าํนวยการกองช่าง แกไ้ข
เป็นรองปลัดเทศบาล หน้าที913 บรรทดัที9 13 นับจากด้านบน ข้อความซอย
พฒันา 3 แกไ้ขเป็นรางระบายนํKาหมู่ที9 1  หนา้ที9 19 บรรทดัที9 11 นบัจากดา้นบน
ขอ้ความฝายหมู่ที9 1 เชื9อมหมู่ 2 แกไ้ขเป็นฝายหมู่ที9 1 เชื9อมหมู่ 6  และบรรทดัที9 
16 ขอ้ความพืKนที9หมู่ที9 1-หมู่ที9 2 แกไ้ขเป็นพืKนที9หมู่ที9 1-หมู่ที9 6  
-ขอบคุณรองประธานสภาฯ เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หน้าที9 2 บรรทดัที9 7 นับจากด้านบน ขอ้ความสมยัที9 1 ครัK งที9 1 ประจาํปี 255 
แกไ้ขเป็น ประจาํปี 2558 และบรรทดัที9 5 นบัจากดา้นล่าง ขอ้ความนายกเอกพล  
ผลงาม แก้ไขเป็นนายเอกพล  ผลงาม หน้าที9 4 บรรทดัที9 8 นับจากด้านบน 
ขอ้ความได้ยึดคือป่าชายเลน  แก้ไขเป็นได้ยึดคืนป่าชายเลน  และหน้าที9 17 
บรรทดัที9 15 นบัจากดา้นบน ขอ้ความบริเวณศาลเจา้ชากไร่แตง-จาํรุง โคมไฟ
สาธารณะ ขอเพิ9มเป็น พร้อมโคมไฟสาธารณะ 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หนา้ที9 8 บรรทดัที9 9, 10 นบัจากดา้นล่าง ขอ้ความนายประเสริฐ  ผุดผอ่ง แกไ้ข
เป็นนายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส   
-ขอบคุณ สท.มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ มีสมาชิกสภาฯ แกไ้ขอีกหรือไม่ เชิญนาง
อรสา  คงคะคิด 
 

/นางอรสา... 
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นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที9ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ระเบียบวาระที�  3   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หนา้ที9 9 บรรทดัที9 24 นบัจากดา้นบน ขอ้ความนางอุลยั  ความเพียร แกไ้ขเป็น
นายอุลยั  ความเพียร 
-ขอบคุณ สท.อรสา  คงคะคิด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี9ยนแปลงอีก
หรือไม่ 
-ไม่มี 
-เมื9อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอให้แกไ้ขเปลี9ยนแปลง เพิ9มเติมรายงานการ
ประชุมอีก และขอให้สมาชิกสภาฯ แกไ้ขตามที9เสนอ ฉะนัKนถือว่าที9ประชุมมี
มติเห็นชอบรับรองการแกไ้ขและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบล
เนินฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที9  1 ครัK งที9  1 ประจําปี พ.ศ.  2558  เมื9อวนัที9  17 
กุมภาพนัธ์  2558  เป็นเอกฉนัท ์ 
เรื�อง  ด่วน  (เสนอเพื�อพจิารณา)   
3.1  การขอทาํการนอกเขตผงัเมือง โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชน
สุนทรภู่ จงัหวดัระยอง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ซึ9 งการขอทาํนอก
เขตผงัเมืองรวมชุมชนสุนทรภู่โดยเทศบาลไดท้าํร่วมกบั อบต.ห้วยยาง, อบต.
ชากโดน, อบต.วงัหวา้, เทศบาลตาํบลสองสลึง และเทศบาลตาํบลสุนทรภู่ ซึ9 ง
ตอ้งขอมติสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการทาํนอกเขตเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ 
สอบถามหรือไม่ เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน อยากให้ฝ่าย
บริหารชีKแจงขอ้สรุปการวางผงัเมืองในการแบ่งพืKนที9สีต่าง ๆ เรียบร้อยหรือยงั 
และพืKนที9ตาํบลเนินฆอ้แต่ละพืKนที9เป็นสีอะไรบา้ง เพื9อสมาชิกสภาฯ จะตอบขอ้
สอบถามของประชาชนได ้
-รายละเอียดเรื9องนีK เจา้หนา้ที9ไดล้าไปราชการ เชิญนายกเทศมนตรี ชีKแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน โครงการวาง
และจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุนทรภู่ จงัหวดัระยอง ที9เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ทาํ
ร่วมกบั อบต.ห้วยยาง, อบต.ชากโดน, อบต.วงัหวา้, เทศบาลตาํบลสองสลึง 
และเทศบาลตาํบลสุนทรภู่ อยู่ระหว่างผูรั้บเหมาออกแบบยงัไม่ไดร้ะบุพืKนที9สี
ต่าง ๆ แต่อยูร่ะหว่างดาํเนินการและทาํเรื9องขออนุมติัวางผงัเมืองนอกเขต ซึ9 ง
ตอ้งให้สภาฯ เห็นชอบการทาํนอกเขตก่อนเพื9อให้บริษทัที9ปรึกษาทาํเรื9 องขอ
อนุมติัวางผงัเมืองกบักรมโยธาธิการและเสนอรัฐมนตรี  
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ที9ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณนายกเทศมนตรี ซึ9 งการดาํเนินการจะทาํผงัเมืองรวมจะทาํนอกเขต
พืKนที9เทศบาล จึงตอ้งให้สภาฯ เห็นชอบก่อนจึงจะดาํเนินการต่างๆได ้ ส่วน
รายละเอียดต่างๆ เมื9อมีเพิ9มเติมก็ขอให้แจง้ให้สมาชิกสภาฯ ทราบดว้ย เชิญนาย
มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
ทาํนอกเขตใหส้ภาฯ เห็นชอบ เกี9ยวขอ้งกบังบประมาณหรือไม่ 
-เรื9องงบประมาณไดผ้า่นสภาฯ เรียบร้อยแลว้ในทาํงบประมาณรายจ่าย แต่การ
ให้ความเห็นชอบครัK งนีK เป็นการขอทาํการนอกเขตผงัเมือง มีสมาชิกสภาฯ 
สอบถามอีกหรือไม่ เมื9อไม่มีขอมติที9ประชุมเห็นชอบการขอทาํการนอกเขตผงั
เมือง โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุนทรภู่ จงัหวดัระยอง ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 โปรดยกมือ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
3.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558  (รายละเอียดตามบญัชี
การโอนงบประมาณ)  
-เชิญนายกเทศมนตรีชีKแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ9น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การ
โอนและแกไ้ขเปลี9ยนแปลงงบประมาณ  ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑ์  ที9ดินและสิ9งก่อสร้างที9ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี9ยน หรือโอนไปตัKงจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ9น 
การโอนครัK งนีK เนื9องจากไม่ไดต้ัKงงบประมาณไวแ้ละตัKงไม่เพียงพอ  จึงโอนจาก
งบประมาณที9ยงัไม่มีความจาํเป็นต้องจ่าย  ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูเอกสาร
ประกอบการพิจาณาโดยมีรายละเอียดดงันีK    
   การโอนลดและโอนเพิ9มของแต่ละกองที9ตัKงจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภท
ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  โดยโอนในหมวดและประเภทเดียวกนัเพียงแต่คนละ
รายการ การโอนครัK งนีK เป็นการโอนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืKนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื9อสาร ประจาํปีงบประมาณ 2558  รายละเอียดการโอนตามเอกสารที9จดัส่งให ้  
 

/โอนเพิ9ม... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

     โอนเพิ9มของสาํนกัปลดัเทศบาล งานบริหารทั9วไป หมวดค่าวสัดุ ประเภทค่า
วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน  15,000  บาท  โดยโอนลดจากงานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการ
อนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ9น 
     โอนเพิ9มของกองสาธารณะสุข งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ9งปฏิกลู  หมวดค่า
ใชส้อย ประเภทรายจ่ายเพื9อใหไ้ดม้าซึ9 งบริการ  จาํนวน  30,000  บาท  โดยโอน
ลดจากโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
     และอีกรายการที9โอนเพิ9มคือ หมวดค่าที9ดินและสิ9งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ9 งสาธารณูปโภค โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชนตาํบลเนินฆ้อ   
จาํนวน  660,000  บาท โดยโอนลดจาก หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี9ยวเนื9องกบัการปฏิบติัราชการที9ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื9นๆ  โครงการ
พฒันาการท่องเที9ยวในตาํบล  จาํนวน  440,000  บาท ซึ9 งโครงการนีK ตัK งไว ้ 
500,000 บาท โดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว 30,000  บาท เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที9ยวโดยจดักิจกรรมยุวมคัคุเทศก์นอ้ยสร้างสํานึกรักบา้นเกิดรักษ์ทอ้งถิ9น 
งบประมาณ  29,000  บาท และอีกกิจกรรม เป็นการประชุมคณะกรรมการ ฯ 
จาํนวน 1,000  บาท ซึ9 งเหลืองบประมาณในโครงการส่งเสริมการท่องเที9ยว 
จาํนวน 30,000 บาท จะเป็นการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มที9ร่วม
โครงการ  และการจดัประชุม และโอนลดจาก 
          -โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้  จาํนวน 5,500 บาท 
          -โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีว ันลอยกระทง จํานวน    
35,000  บาท 
         -โครงการรณรงคค์วบคุมการกาํเนิดสัตว ์ จาํนวน   70,000  บาท 
         -โครงการ English for Asean  จาํนวน  30,000  บาท 
         -โครงการสํารวจและจดัเก็บขอ้มูลพืKนฐานในการจดัทาํแผนพฒันาของ
เทศบาล   จาํนวน 1,500  บาท 
         -และโอนลดจากเงินเดือนของงานบริหารทั9วไปเกี9ยวกบัการศึกษา ประเภท
เงินเดือนพนักงาน  จาํนวน 78,000  บาท รายละเอียดการโอนตามเอกสารที9
เจา้หน้าที9ได้จดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอชีK แจงการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 2558 ใหส้ภาฯ พิจารณาเพียงเท่านีK  
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายมณฑล  
โพธิ7 ประเสริฐ  

/นายมณฑล... 
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นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
ดาํเนินงานโครงการ English for Asean  ไดรั้บหนงัสือปิด แต่ไม่ไดรั้บหนงัสือ
แจ้งในการเปิดกิจกรรม แต่ถ้ามีการลงลายมือชื9อรับหนังสือไวก้็ขอโทษ ก็
ขอใหเ้นน้การแจง้ข่าวสารต่าง ๆ 
-เชิญนายวชิา  พงษพ์ุก 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ชีK แจงที9
สมาชิกสภาฯ สอบถามโครงการ English for Asean มีหนงัสือแจง้การเปิด-ปิด
ในวนัเดียวกนัส่วนกิจกรรมจะเนน้เด็กนกัเรียนโรงเรียนทัKงสามแห่ง ประชาชน 
ที9สนใจและเจา้หนา้ที9เทศบาล 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน หนงัสือเปิด-
ปิดวนัเดียวกนัแต่หนงัสือออกวนัปิด  แต่ระหวา่งทาํการดาํเนินกิจกรรมไม่ได้
แจง้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี9ยวกนัการโอนงบประมาณอีกหรือไม่ ขอใหส้มาชิก
สภาฯ ไดต้รวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา  เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
โครงการท่องเที9ยวที9โอนไปตัKงจ่ายโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน จาํนวน 
440,000  บาท  ผูบ้ริหารจะไม่ดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที9ยวอีกต่อไปใช่
หรือไม่เห็นโอนมาเกือบทัKงหมด  
-เชิญนายกเทศมนตรี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การส่งเสริม
การท่องเที9ยวก็ยงัดาํเนินการอย่างต่อเนื9อง ปีที9ผ่านมาก็ได้ดาํเนินการไปแล้ว
บางส่วน และปีนีK ก็ได้ตัK งงบประมาณต่อเนื9อง ซึ9 งโครงการตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชนก็ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที9ยวอีกแนวทางหนึ9งโดยให้มีพืKนที9สําหรับ
จาํหน่ายและประชาสัมพนัธ์สินคา้ภายในตาํบล และช่วงนีK ใกลถึ้งเทศกาลผลไม้
และของดีอาํเภอแกลง ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้
มีสถานที9จาํหน่าย และก็จะให้ผูม้าศึกษาดูงานไดแ้วะชมตลาดชุมชน จึงตอ้ง
โอนงบประมาณมาเพื9อให้ถูกหมวดกบัการจ่าย ซึ9 งรายละเอียดขออนุญาตให้
เลขานุการนายกเทศมนตรีชีKแจงรายละเอียดเพิ9มเติม 
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายศกัดา  แววดี 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

-เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การส่งเสริม
การท่องเที9ยวเทศบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณไว ้500,000 บาท และตามที9ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชีK แจงไปแล้วว่าที9ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที9ยวไดเ้สนอวา่ประชาชนที9ร่วมกลุ่มกิจกรรมการท่องเที9ยวทุกหมู่ตอ้งการ
ให้มีสถานที9จาํหน่ายสินคา้ให้กบันกัท่องเที9ยว  และเทศบาลก็มีพืKนที9ตรงถนน
สุนทรภู่-แหลมแม่พิมพส์ําหรับก่อสร้างแต่การส่งเสริมการท่องเที9ยวตัKงงบไว้
ในหมวดค่าใชส้อยซึ9 งไม่ตรงกบัวตัถุประสงคที์9จะดาํเนินการ ซึ9 งนาํเงินที9ตัKงไว้
มาดาํเนินการก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบที9จดัส่งให้ จึงมีความจาํเป็นต้องโอน
งบประมาณเพื9อใหส้ามารถดาํเนินการก่อสร้างสิ9งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไดซึ้9 งก็
ถือว่าเป็นส่งเสริมการท่องเที9ยวเช่นกนั ฝ่ายบริหารก็ไดพ้ิจารณาว่าถา้มีตลาด
เศรษฐกิจชุมชนก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที9ยวอีกทางหนึ9 ง และ
สอดคลอ้งกบัโครงการของอาํเภอในการจดังานเทศกาลผลไมแ้ละของดีอาํเภอ
แกลง จึงไดโ้อนงบประมาณมาเพื9อสนบัสนุนกิจกรรมดงักล่าว 
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่  เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ในวนัที9
ประชุมคณะกรรมการท่องเที9ยว ส่วนใหญ่ก็มีความตอ้งการตลาด แต่ยงัไม่ได้
ระบุวา่จะใชง้บที9ใด และถา้มีตลาดแลว้แต่ไม่มีงบประมาณเพื9อประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมการท่องเที9ยวแลว้จะมีใครมาและไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์ใช่หรือไม่ 
-เชิญนายศกัดา  แววดี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
โอนงบประมาณทาํไมตอ้งโอนหลายรายการ 
-เชิญนายกเทศมนตรีชีKแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื9 อง
งบประมาณประชาสัมพนัธ์สาํหรับท่องเที9ยวก็ยงัคงมีไวบ้างส่วน ส่วนการโอน
งบประมาณขออนุญาตใหเ้จา้หนา้ที9วเิคราะห์นโยบายและแผนชีKแจง 
-เชิญเจา้หนา้ที9วเิคราะห์นโยบายและแผน 
 

/นางสาวสุกนัยา... 
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นางสาวสุกนัยา  เสน่หา 
(เจา้หนา้ที9วเิคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นางสาวสุกนัยา  เสน่หา 
(เจา้หนา้ที9วเิคราะห์ฯ) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีK แจง
เพิ9มเติมท่านนายกเทศมนตรีโครงการส่งเสริมการท่องเที9ยววา่มีเงินงบประมาณ
สําหรับการประชาสัมพนัธ์หรือไม่ ตามที9ตัKงงบประมาณโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที9ยวจาํนวน 500,000  บาท ใชจ่้ายไปแลว้ 30,000 บาท และโอนไปตัKงจ่าย
โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 440,000  บาท ดังนัK นจะเหลือ
งบประมาณ 30,000  บาท เพื9อใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์และการสร้าง
เครือข่ายการท่องเที9ยว และที9สมาชิกสภาฯ สอบถามวา่การโอนมีหลายรายการ
นัK น ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูแบบประมาณการโครงการก่อสร้างตลาด
เศรษฐกิจชุมชน จาํนวน 660,000  บาท จึงตอ้งโอนมาให้เพียงพอ โดยไดโ้อน
ลดจากโครงการส่งเสริมการท่องเที9ยว จาํนวน 440,000  บาท โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่จาํเป็นตอ้งใช้  จาํนวน 5,500 บาท โครงการ
อนุรักษแ์ละสืบสานงานประเพณีวนัลอยกระทงที9เหลือจ่าย จาํนวน 35,000 บาท
โครงการรณรงค์ควบคุมการกาํเนิดสัตวไ์ม่จาํเป็นตอ้งใช้ จาํนวน 70,000 บาท         
โครงการ English for Asean ที9เหลือจ่าย จาํนวน 30,000 บาท โครงการสํารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพืKนฐานในการจดัทาํแผนพฒันาของเทศบาล ที9 เหลือจ่าย  
จาํนวน 1,500  บาท และโอนลดจากเงินเดือนของงานบริหารทั9วไปเกี9ยวกบั
การศึกษา ประเภทเงินเดือนพนกังาน  จาํนวน 78,000  บาท รวมโอนลดจาํนวน 
660,000 บาท  
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
งบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที9ยวที9ใช้จ่ายไป 30,000 บาท มีรายการ
ใดบา้ง  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เพิ9มเติมที9
สมาชิกสภาฯ สอบถาม โครงการส่งเสริมการท่องเที9ยวที9ใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
30,000  บาท นัKน เพื9อส่งเสริมการท่องเที9ยวโดยจดักิจกรรมยุวมคัคุเทศก์น้อย
สร้างสาํนึกรักบา้นเกิดรักษท์อ้งถิ9น งบประมาณ  29,000  บาท และอีกกิจกรรม 
เป็นการประชุมคณะกรรมการ ฯ จาํนวน 1,000  บาท  
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายธวชั  โอทาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เห็นดว้ยกบั
โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน แต่ตามเอกสารที9เสนอใหส้ภาฯ พิจารณายงัไม่ 

/สมบูรณ์... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุจิน  บุญส่ง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
 

สมบูรณ์ซึ9 งกองช่างไดอ้อกแบบประมาณการมา แต่ยงัขาดแบบการวางท่อ และ
แบบงานอาคารเป็นเสาไมเ้นืKอแข็งหลงัคามุงจาก ซึ9 งปลวกจะชอบมาก อยาก
เสนอให้เป็นเสาปูนเพื9อความคงทนถาวรและมีราคาที9ถูกกว่า ส่วนหลงัคาก็
น่าจะเป็นกระเบืKองเพื9อความคงทนถาวร ขอให้พิจารณาใหม่เสนอว่ายงัไม่
จ ําเป็นโอนงบประมาณในตอนนีK  อยากให้กองช่างได้ไปออกแบบมาให้
สมบูรณ์และเรียบร้อยมากกวา่นีK  
-เชิญนายสุจิน  บุญส่ง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามเรื9อง
ตลาดผู ้ที9จะนําสินค้ามาจําหน่ายจะต้องเช่าแบบชั9วคราวหรือประจําและ
ประชาชนตอ้งทาํอยา่งไรและมีค่าใชจ่้ายอยา่งไรกรณีที9จะไดน้าํสินคา้มาขายที9
ตลาดดงักล่าวได ้
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน โครงการ
ตลาดเศรษฐกิจชุมชนถา้ทาํไดก้็เป็นสิ9งที9ดีสําหรับตาํบล แต่ก่อนที9จะก่อสร้าง
ตามเอกสารที9ใหม้ายงัไม่สมบูรณ์ อยา่งเช่นที9ดินสําหรับก่อสร้างมีจาํนวนพืKนที9
เท่าไร ซึ9 งถา้มีพืKนที9ไม่มากพอจะเป็นปัญหาในอนาคตขา้งหนา้หรือไม่ถา้ตลาด
เติบโตจะสามารถขยายไดห้รือไม่ และเห็นดว้ยกบั สท.ธวชั โอทาน ที9วา่แบบ
การวางท่อยงัไม่มีทาํให้ไม่ทราบขอ้มูล แต่มีแบบใบปริมาณงานซึ9 งรายละเอียด
ท่อก็ย ังไม่ชัดเจน เช่น ท่อระบายนํK าความยาวท่อนละ 1.00 เมตร ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.00 เซนติเมตร ไม่แน่ใจวา่ถูกตอ้งหรือไม่  อยากให้กองช่าง
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกตอ้ง ซึ9 งสมาชิกสภาฯ บางท่านก็ดูแบบไม่ค่อยเป็น 
ซึ9 งเราก็ฝากความหวงัไวก้บักองช่าง แต่ถา้กองช่างทาํแบบเสนอให้พิจารณาไม่
ถูกตอ้งก็จะทาํให้เกิดความเสียหายทาํให้เสียงบประมาณ อยากให้ฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบใหถู้กตอ้ง  
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เพิ9มเติม สท.
อรสา  คงคะคิด ส่วนตวัก็เห็นด้วยกบัตลาดชุมชน แต่ถ้าพืKนที9ไม่เพียงพอกบั
ประชาชนที9จะนาํสินคา้มาขายเกรงว่าจะเป็นปัญหาในภายหน้าและพืKนที9ใน
การก่อสร้าง อยากทราบวา่มีพืKนที9ประมาณเท่าไร 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายรุ่งธรรม  ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายการโยธา) 
 
 
 
 
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามวา่มี
งบประมาณตัวอื9นที9จะมาดําเนินการโครงการตลาดหรือไม่ เพราะถ้าเอา
โครงการส่งเสริมการท่องเที9ยวไปหมด เกรงจะมีผลกระทบและจะไม่ย ั9งยืน
เนื9องจากผลไมก้็มีในช่วงระยะเวลาสัK น ๆ และการส่งเสริมการท่องเที9ยวใน
ตาํบลจะมีทัKงดา้นผลไม ้ดา้นประมง ดา้นวฒันธรรม  
-เชิญนายกเทศมนตรีชีKแจง 

  

 -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื9 อง
โครงสร้างเป็นเสาไมเ้นืKอแข็งหลงัคามุงจาก เสนอให้พิจารณาดา้นโครงสร้าง 
โดยเปลี9ยนเป็นเสาปูนและหลงัคามุงกระเบืKอง ซึ9 งถา้ผา่นสภาฯ ไม่เห็นชอบก็
ต้องนํากลับไปพิจารณาทบทวนแบบอีกครัK งหนึ9 ง ฉะนัK นก็ขอให้สภาฯ ได้
ช่วยกนัพิจารณา แต่ถ้าสภาฯ เห็นชอบจะเปลี9ยนก็คงจะไม่เกินงบประมาณที9
เสนอไว ้จาํนวน 660,000  บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในกรณีนําสินค้ามาขายให้
เลขานุการนายกฯ ตอบ เรื9องพืKนที9ใช้สอยมีประมาณ 1.3 ไร่ ซึ9 งถา้ไม่นาํมาทาํ
ประโยชน์ก็จะเป็นที9วา่งเปล่า ซึ9 งเทศบาลไดง้บขุดสระมาก็จะนาํดินไปถมปรับ
พืKนที9 และการขอใช้ที9ดินที9ติดทางสาธารณะของ อบจ. โดยได้ประสานด้วย
วาจากบัรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และรองปลดัเทศบาลไดไ้ปหารือ
กับที9ดินแล้ว อยู่ระหว่างดาํเนินการด้านเอกสาร ส่วนสถานที9ใช้สอยจะไม่
เพียงพอซึ9 งจาํกดัดว้ยพืKนที9และงบประมาณ แต่จะไม่ดาํเนินการเลยก็จะเป็นที9
ว่างเปล่า ส่วนงบประมาณที9จะให้หาส่วนอื9น ก็อย่างที9ทราบว่าเทศบาลจาํกดั
ดว้ยงบประมาณไม่เพียงพอดงัจะเห็นไดจ้ากการโอนงบจากโครงการต่าง ๆ ที9
เหลือจ่ายและยงัไม่จาํเป็นตอ้งจ่าย และขอใหน้ายช่างไดชี้Kแจงเรื9องแบบเพิ9มเติม 
-เชิญนายช่าง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที9ไดรั้บ
มอบหมายให้ออกแบบตลาดเศรษฐกิจชุมชน ซึ9 งแบบแผ่นหลงัสุดจะเป็นผงั
แสดงพืKนที9เขตที9ดิน ซึ9 งที9ดินตอ้งมารังวดัแนวเขตให้ชดัเจน ส่วนแนวท่อก็ตอ้ง
รู้แนวเขตที9ชดัเจนก่อน แต่ที9ลงไป 88 เมตรและมีบ่อพกั 8 บ่อ และขอแกไ้ขที9 
สท.อรสา สอบถามท่อระบายนํK าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เซนติเมตร ขอ
แกไ้ขเป็นขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.00 เมตร ก็ขอขอบคุณที9ช่วยกนัตรวจสอบ 
โดยท่อที9จะวางตอ้งรอใหที้9ดินรังวดัแนวเขตก่อน  โดยท่อจะเชื9อมกบั 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

หมู่บา้นสุนทรภู่ปาร์ควิลล์ และเวน้ระยะ 50 เมตรเพื9อให้รถชะลอ แลว้วางท่อ
ยาว จะเห็นไดว้า่ตามแบบไม่มีการถมดินทาํทางไม่คิดไวใ้นแบบ ซึ9 งเทศบาลได้
งบจากกรมชลประทานมาขุดลอกสระนํK าประปาจาํนวน 3,000,000 บาท โดย
นาํดินดงักล่าวมาถม คือตอ้งทาํถนนโดยรอบ ส่วนตวัอาคารเป็นเสาไมห้ลงัคา
มุงจากแนวคิดของฝ่ายบริหารก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนใน
ชุมชนที9ทาํตบัจากและหญา้คา ซึ9 ง สท.ธวชั เสนอให้เปลี9ยนเป็นเสาปูนหลงัคา
มุงกระเบืKอง ซึ9 งมีความคงทนถาวร ก็มองคนละมุมแต่ก็จะนาํขอ้มูลนีK ไปเสนอ
คณะกรรมการท่องเที9ยว ส่วนแบบก็สามารถเปลี9ยนแปลงแกไ้ขได ้ส่วนหลงัคา
ตบัจากกบัหญา้คาก็ไม่มีความรู้เพราะราคาผิดกนัมาก เช็คราคาตลาดประมาณ 
15 บาท แต่ตัKงราคาไว ้20 บาท อาคารจะมี 3 หลงั ๆ ละ 3 ห้อง ความยาวอาคาร 
9 เมตรลึก 4 เมตร มีทัKงหมด 9 ห้อง ๆ หนึ9งกวา้ง 3 เมตร ยาว 4 เมตร โดยแบ่ง
ใหห้มู่ละ 1 หอ้ง และมีหอ้งนํKาแยกชายหญิง ห้องนํK าคนพิการ แต่ที9จะตอ้งเพิ9มก็
เรื9องของไฟฟ้าที9การวางสายไฟฟ้ายงัไม่เรียบร้อย  
-ขอบคุณนายช่าง เชิญนายกเทศมนตรี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ9มเติมที9
นายช่างชีK แจงเรื9องที9ดินก็ชดัเจนในแนวที9ก่อสร้างไดอ้ยู่แลว้ แต่จะกาํหนดเพื9อ
กนัเป็นทางสาธารณะเท่าไรเท่านัKน เรื9 องการวางท่อที9ช่างว่ายงัไม่รู้ความยาว
แนวเขต คือถา้ระยะ 80 เมตร ก็ตอ้งทาํ 80 เมตร ซึ9 งในระยะ 80 เมตร สามารถ
วางได้อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่พอก็ต้องเพิ9มเติม เกรงว่าสมาชิกสภาฯ จะสับสน 
เนื9องจากที9ดินยงัไม่รังวดัแต่มั9นใจว่าพืKนที9สร้างไดอ้ยูแ่ลว้และท่อก็ตอ้งวาง 80 
เมตรตามแบบที9เสนอในวนันีK  ส่วนสภาฯ จะขอเปลี9ยนแปลงแบบอาคารก็ตอ้ง
ขอมติสภาฯ เปลี9ยนแปลง แต่ก็ตอ้งอยู่ในวงเงินที9กาํหนดไว ้ อยากให้สมาชิก
สภาฯ พิจารณา เพื9อใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนที9จะไดน้าํสินคา้มาขาย   
-เชิญนายพิชิต  วงศา  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน อยาก
เสนอแนะกรณีจดัใหห้มู่ละ 1 หอ้ง แต่ละหอ้งกวา้ง 3 เมตร ยาว 4 เมตร เช่น หมู่
ที9 8 มีประชากรมาก เกรงจะเกิดปัญหาความขดัแยง้กนัเนื9องจากต่างคนต่าง
ตอ้งการจะขายสินคา้ของตนเอง อยากใหพ้ิจารณาแต่โดยส่วนตวัเสนอให้ชะลอ
ไวก่้อน 
-เชิญนายธวชั  โอทาน 

/นายธวชั... 
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นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การก่อสร้าง
ตลาดเศรษฐกิจชุมชนซึ9งยงัหาขอ้สรุปไม่ไดเ้กี9ยวกบัเสาและหลงัคา ซึ9 งนายช่าง
แจง้ว่าตอ้งปรึกษาคณะกรรมการท่องเที9ยวก่อน  และยงัขาดแบบการวางท่อ 
ขอใหแ้บบประมาณการต่าง ๆ สมบูรณ์มากกวา่นีK คิดวา่น่าจะชะลอไวก่้อน 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
ขอใช้ที9ดินแต่เอกสารยงัไม่สมบูรณ์ ซึ9 งเป็นของ อบจ. อยากเห็นเอกสารการ
ตอบรับการใชที้9ดินที9ชดัเจน อยา่งงานวางท่อก็เช่นกนัก็ขอให้มีแบบที9เรียบร้อย 
ก็เห็นดว้ยแต่ขอใหเ้อกสารต่างๆ พร้อมสมบูรณ์ 
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่ สอบถามเกี9ยวกบัการปรับถมพืKนที9 ซึ9 ง
รายละเอียดไม่มีค่าใชจ่้าย เชิญนายกเทศมนตรี 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื9องปรับถม
พืKนที9ซึ9 งเทศบาลได้งบจากกรมชลประทานมาขุดลอกสระนํK าประปาจาํนวน 
3,000,000 บาท โดยนําดินดังกล่าวมาถมที9ดินเป็นที9สาธารณะ ซึ9 งจะได้
งบประมาณแน่นอนซึ9 งตามแบบจะไม่มีค่าใช้จ่าย เรื9 องของที9ดินสามารถ
ดาํเนินการไดแ้ละเป็นที9สาธารณะแน่นอนแต่ยงัขาดเอกสารจาก อบจ. โดยได้
ประสานด้วยวาจากับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัแล้ว และรอง
ปลดัเทศบาลไดไ้ปหารือกบัที9ดินแลว้ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการดา้นเอกสาร และ
ขออนุญาตไปร่วมประชุมกับผูว้่าราชการจังหวดันัดหารือเรื9 องปัญหาขยะ
จาํนวน 5 ตาํบลที9นาํขยะไปทิKงที9ตาํบลหว้ยยาง ซึ9 งจะออกเดินทางเวลา 12.30 น.  
-เชิญนายชรินทร์  อินทร์มงคล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสริม
นายกเทศมนตรีเกี9ยวกบัการท่องเที9ยว การทาํตลาดเศรษฐกิจชุมชนเป็นมติของ
คณะกรรมการการท่องเที9ยวที9ตอ้งการให้มีตลาดเพื9อนาํผลไมอ้อกมาขายช่วง
ปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม โครงการจึงออกมาเร็ว ถามว่ามีแค่ 9 ห้องจะ
เพียงพอหรือไม่นัKนก็ไม่คงพออยูแ่ลว้ แต่จะใหห้มู่บา้นเป็นคนพิจารณาคงไม่ได้
ใหทุ้กคนนาํสินคา้มาขาย  นีK เป็นการเริ9มตน้ที9จะมีตลาดชุมชนและงบประมาณ
มีจาํกัดเห็นด้วยที9สมาชิกสภาฯ ได้เสนอ แต่รอทาํให้ดีมีความคงทนถาวร
สวยงามก็คงจะไม่ได้ดาํเนินการแน่เนื9องจากเทศบาลมีงบน้อย ฝากให้สภาฯ 
พิจารณาแต่ถา้ชะลอไวก้็จะไดไ้ปชีKแจงกบัคณะกรรมการการท่องเที9ยว 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 

-กรณีมี 9 ห้อง ๆ ละ 1 หมู่ อย่างหมู่ 8 มีสินค้าหลายอย่าง หมู่บ้านก็ต้องมี
ตวัแทนมาจาํหน่ายโดยใหป้ระชาชนที9มีสินคา้นาํมาฝากขายและจ่ายค่าฝากขาย
ใหก้บัตวัแทน เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดินที9ถมพืKนที9
โดยใชดิ้นที9ขุดจากบ่อประปา สอบถามวา่ทราบกาํหนดการขุดบ่อประปาหรือ
ยงั เพราะถา้จะใหต้ลาดทนัเดือนพฤษภาคมแต่บ่อไม่ไดข้ดุและจะขดุเมื9อใด 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถา้เร่งด่วน
มากที9จะตอ้งสร้างให้เสร็จภายในหนึ9 งเดือนแต่แบบประมาณการและเอกสาร
ต่าง ๆ ยงัไม่เรียบร้อย เสนอให้ทาํตลาดชั9วคราวโดยการกางเต็นทใ์ห้ขายสินคา้
และทาํห้องนํK าชั9วคราว แลว้มั9นใจไดอ้ยา่งไรวา่จะก่อสร้างให้แลว้เสร็จภายใน
หนึ9งเดือน ไม่ใช่วา่รีบ ๆ ก่อสร้างแต่แบบก็ยงัไม่สมบูรณ์ 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เทศบาลไดจ้ดั
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบโดยทั9วถึงหรือไม่ และอยา่ลืมวา่งบประมาณ
ห้าแสนกว่าบาทเป็นเงินภาษีของประชาชนและสามารถนาํสินคา้มาขายได ้ก็
เห็นดว้ยกบั สท.อรสา และให้ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงถ้ายงัไม่พร้อมให้ทาํ
แบบชั9วคราวก่อน ยกตวัอยา่งแถวจนัทบุรีที9ทาํตลาดขายผลไมใ้ชห้ลงัคามุงจาก
ใชง้บประมาณไม่มาก และขอใช้พืKนที9ทัKงสองฝั9งเพื9ออนาคตสําหรับให้รถจอด 
และเรื9 องตลาดชุมชนมีสมาชิกสภาฯ เสนอเมื9อการประชุมครัK งที9ผ่านมา และ
ฝากเรื9องเกี9ยวกบับุคคลและปริมาณงานของแต่ละบุคคล  ถา้งานมากทาํไม่ทนัก็
จะทาํให้ไดง้านที9ไม่ค่อยมีคุณภาพ และเรื9องแบบขอให้ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกตอ้งก่อนเสนอสภาฯ  
-เรื9องตลาดก็มีสมาชิกสภาฯ เสนอขอ้คิดเห็นมากมาย เชิญนายวชิา  พงษพ์ุก 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การเปิด
ประชุมวิสามัญเพื9อให้สภาฯ พิจารณาการโอนงบประมาณเพื9อจดัตัK งตลาด
เศรษฐกิจชุมชน ซึ9 งคณะกรรมการการท่องเที9ยวมีมติให้มีตลาดชุมชน และฝ่าย
บริหารพิจารณาว่าจะเร่งดาํเนินการเพื9อให้ทันกับเทศกาลผลไม้และของดี
อาํเภอแกลง เพื9อเป็นการสร้างรายไดแ้ละส่งเสริมการท่องเที9ยวในตาํบลเนินฆอ้ 
ซึ9 งถา้สภาเห็นชอบฝ่ายบริหารก็จะไดด้าํเนินการ แต่ถา้สภาฯ ไม่เห็นชอบ 

/ฝ่ายบริหาร... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายอุลยั  ความเพียร 
(เลขานุการสภาฯ ชั9วคราว) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
ที9ประชุม 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที9ประชุม 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารก็ตอ้งนาํมาแกไ้ขปรับปรุงและชีKแจงให้คณะกรรมการการท่องเที9ยว
ทราบถึงเหตุและผลในการจดัสร้างตลาดเศรษฐกิจชุมชน 
-ขอบคุณรองนายกเทศมนตรี ซึ9 งการโอนงบประมาณครัK งนีK มีรายการอื9น ๆ 
รวมอยู่ดว้ย ซึ9 งจะตอ้งขอมติการโอนงบประมาณทีละรายการ เชิญเลขานุการ
สภาฯ ชั9วคราว 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถา้จะทาํตลาด
เศรษฐกิจชุมชนแต่พืKนที9ยงัไม่ได้ถม และที9บอกว่าได้งบประมาณขุดลอก
มาแลว้จะถมที9ทนัเดือนพฤษภาคมหรือไม่  
-เชิญรองชรินทร์  อินทร์มงคล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีKแจงเรื9อง
ถมดินจะใชดิ้นจากบ่อประปาโดยจะเริ9มดาํเนินการในเดือนเมษายนนีK  ซึ9 งไดไ้ป
ประสานกบัผูที้9จดัหางบประมาณมาให ้คือถา้สภาฯ เห็นชอบก็จะดาํเนินการแต่
ในเวลาหนึ9งเดือนการก่อสร้างอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ถา้สภาฯ ให้ชะลอไว้
ก่อนก็ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  
-ขอบคุณรองนายกเทศมนตรี ฝากฝ่ายบริหารการที9บุคคลขอรับงบประมาณมา
ดําเนินการในสิ9 งที9 ถูกต้องสภาฯ ก็ยินดี แต่ถ้าได้งบประมาณมาแล้วใช้
ประโยชน์ไม่คุม้ค่าฝ่ายสภาฯ ก็ต้องตรวจสอบได้  และเรื9 องตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชนตามที9สมาชิกสภาฯ เสนอให้ชะลอการดาํเนินการตลาดไวก่้อน เมื9อ
เอกสารและแบบประมาณการพร้อมก็นาํพิจารณาอีกครัK ง มีสมาชิกสอบถามอีก
หรือไม่ เมื9อไม่มี ขอมติเห็นดว้ยเห็นชอบให้ดาํเนินการก่อสร้างตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน โปรดยกมือ  
-ไม่เห็นชอบให้ดาํเนินการก่อสร้างตลาดเศรษฐกิจชุมชนเนื9องจากเอกสารไม่
สมบูรณ์ เป็นเอกฉนัท ์
-ส่วนการโอนงบประมาณซึ9 งมีหลายรายการ มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี9ยวกบั
การโอนงบประมาณรายการอื9น ๆ หรือไม่ เมื9อไม่มีขอมติที9ประชุมเห็นชอบ
อนุมติัการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2558 ในรายการอื9น ๆ  ยกเวน้
รายการโอนเกี9ยวกบัโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558 
ยกเวน้รายการโอนงบประมาณเกี9ยวกบัโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน เป็นเอก
ฉนัท ์
 

/3.3 การแกไ้ข... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
นางสาวสุกนัยา  เสน่หา 
(เจา้หนา้ที9วเิคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที9ประชุม 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที9ประชุม 
พกัประชุมเวลา 15.50 น. 

เริ�มประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
 

3.3  การแก้ไขเปลี9ยนแปลงคาํชีK แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558  
(รายละเอียดตามบญัชีการแกไ้ขเปลี9ยนแปลงคาํชีKแจงงบประมาณ)  
-การแกไ้ขเปลี9ยนแปลงคาํชีK แจงงบประมาณ ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียด
ตามเอกสารที9จดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ขอเชิญนายกเทศมนตรีชีKแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การแกไ้ข
เปลี9ยนแปลงคาํชีK แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ขออนุญาตให้
เจา้หนา้ที9วเิคราะห์นโยบายและแผนชีKแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การแกไ้ข
เปลี9ยนแปลงคาํชีK แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ซึ9 งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ9น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไ้ขเปลี9ยนแปลงงบประมาณ  ขอ้ 29 การ
แกไ้ขเปลี9ยนแปลงคาํชีK แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์  ที9ดินและ
สิ9งก่อสร้าง ที9ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี9ยน หรือเปลี9ยนแปลงสถานที9
ก่อสร้าง ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ9น การแกไ้ขเปลี9ยนแปลงครัK งนีK เป็น
การแกไ้ขเปลี9ยนแปลงในหมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ9 ง
เปลี9ยนแปลงให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืKนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื9อสาร ประจาํปี
งบประมาณ 2558 โดยในเทศบัญญัติ ที9ตัK งรายละเอียดไว้เ ป็นปี  2557 
รายละเอียดการแก้ไขเปลี9ยนแปลงตามบัญชีที9จัดส่งให้แล้วซึ9 งข้อความที9
เปลี9ยนแปลงไดขี้ดเส้นใตไ้วแ้ลว้ ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ไดดู้เอกสารประกอบ 
การพิจารณา และขอชีKแจงเพียงเท่านีK    
-ขอบคุณเจา้หนา้ที9วเิคราะห์ฯ  มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่  เมื9อไม่มีขอ
มติที9ประชุมเห็นชอบให้อนุมติัการแก้ไขเปลี9ยนแปลงคาํชีK แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558 ครัK งนีKโปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี9ยนแปลงคําชีK แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ 2558 เป็นเอกฉนัท ์
-ก่อนที9จะถึงระเบียบวาระที9 4  ขอใหส้มาชิกสภาฯ พกัประชุม 15 นาที   
 
-ทราบ 
-พกัประชุม 
 -นายอุลยั  ความเพียร  เลขานุการสภาฯ ชั9วคราว เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขา้นั9ง
ประจาํในที9ประชุม และเริ9มประชุมต่อดงันีK   

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที�  4   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุจิน  บุญส่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
 
 

เรื�อง  ญตัติอื�น   ๆ   
-ญัตตินีK สมาชิกสภาฯ เสนอได้อย่างกว้างขวาง ที9 ช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และขอให้สมาชิกสภาฯ รวบรวมปัญหาและเสนอ
เพียงรอบเดียวจะไดง่้ายต่อการชีK แจงและบนัทึกการประชุม  ก่อนที9สมาชิกจะ
เสนอ  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมเคารพธงชาติทุกเชา้วนัจนัทร์ 
เวลา 08.30 น. หลงัจากนัKนจะไดร่้วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ในตาํบล  มีสมาชิกสภาฯ เสนอหรือไม่ เชิญนายธวชั  โอทาน 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน จากที9เทศบาล
ได้ร่วมการจัดประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้านจะเสนอปัญหาและความ
ตอ้งการทุกหมู่บา้นและบางโครงการผูบ้ริหารไดรั้บปากวา่จะดาํเนินการให้ใน
ปีนีK แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ โดยหมู่ที9 1 ไดข้อท่อระบายนํK าจาํนวน 3 ท่อน ตรง
ซอยพฒันา 1 ซึ9 งเป็นทางโคง้แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ และติดตามปัญหาเกี9ยวกบั
ไฟฟ้าช็อตทาํให้เครื9 องใช้ไฟฟ้าเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมี
แนวทางช่วยเหลือได้หรือไม่  เรื9 องการทุบฝายที9ติดกบับริษทั CP เพื9อแกไ้ข
ปัญหาการอุดตนัของขยะ จะดาํเนินการไดห้รือไม่ 
-เชิญนายสุจิน  บุญส่ง 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
จดัตัKงสมาคมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ และชมรมไก่ชน จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร จะผิด
กฎหมายหรือไม่  
-เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
จดัซืKอรถแม็คโครมีงบประมาณพอจะจดัซืKอไดห้รือยงัเนื9องจากช่วงนีKกาํลงัแลง้
การทาํงานจะง่าย ซึ9 งหมู่ที9 7 อยากขดุลอกลาํราง ฝากฝ่ายบริหารพิจารณา 
-เชิญนายพิชิต  วงศา 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
ถนนลาดยางสายเนินฆอ้-ถนนกะเพรา ที9ไดง้บประมาณ 3,000,000  บาท การ
ก่อสร้างเป็นการรืKอถนนเก่าก่อนแลว้บดอดัใหม่หรือบดอดัทบัถนนเดิม  

 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-ถนนที9 สท.พิชิต ถามไดส้อบถาม สจ.เขต แลว้ วา่ตามแบบถนนช่วงโคง้หมู่ที9 3 
ตอ้งรืKนและบดอดัใหม่ส่วนจุดอื9น ๆ เช่นตรงหนา้บา้นรองชรินทร์ อินทร์มงคล
จะเป็นการปูทบัแล้วบดอดัแน่น และจะมีเส้นสายจาํรุง-คงคา อีกหนึ9 งสาย มี
สมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่ เชิญนางอรสา คงคะคิด 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถนนสาย
หนองแพงพวย ตรงร้านหนา้ครัวจนัทร์หอมมีท่อลอดถนนนํK ากดัเซาะเป็นโพรง
ทาํใหถ้นนยบุยงัไม่ไดด้าํเนินการซ่อมแซมปรับปรุง 

-เชิญนายนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
เกี9ยวกบัถนนสายจาํรุง-หนองแพงพวย ผูรั้บเหมาเทคอนกรีตแล้วแต่มีปัญหา
ตรงช่วงรอยต่อถึงต้นมะม่วง  ผูรั้บเหมาเวน้ช่วงไวส้องช่องประมาณช่องละ  
25-50 เมตร ซึ9 งถนนเส้นนีKตรงปลายดา้นสนามบินยงัดี แลว้ผูรั้บเหมาไปเริ9มตรง
ถนนที9ดีแลว้ระยะทางไม่ถึงตน้มะม่วง เกิดปัญหาความล่าช้าและความเสียหาย
กบังบประมาณ ฝากฝ่ายบริหารถา้ผูรั้บเหมาลงพืKนที9ขอให้แจง้สมาชิกสภาฯ แต่
ละเขตทราบเพื9อจะได้ตรวจสอบพืKนที9และแกไ้ขปัญหาเนื9องจากประชาชนผู้
สัญจรเดือดร้อน 
-ถนนสายจาํรุง-หนองแพงพวยอยากให้นํามาเป็นบทเรียน เพื9อที9จะให้ผูน้ ํา

ทอ้งถิ9น-ท้องที9ได้เข้าไปตรวจดูพืKนที9เพราะระยะ 800 เมตร ก็สามารถเลือก
ก่อสร้างถนนฝั9งที9ชาํรุดมากกว่าจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที ซึ9 งพืKนที9นีKนํK าจะ
ท่วมสวนยางทุกปี ก็เลยชวนเลขานุการนายกฯ ไปตรวจดูพืKนที9จึงไดเ้พิ9มท่อลอด
ระบายนํK าอีกหนึ9 งช่องเป็นสี9 ช่อง ซึ9 งถ้าไปเพิ9มเติมขณะก่อสร้างจะไม่ได้
เนื9องจากผูรั้บเหมาตอ้งทาํตามแบบ โดยตอนของบประมาณและช่างลงพืKนที9
สมาชิกสภาฯ สามารถแจ้งรายละเอียดกับช่างได้ เช่นต้องมีท่อและนํK าลง
ตรงไหน เพื9อป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ที9จะตามมา เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมใน
ส่วนของสมาชิกสภาฯ ที9ประธานให้ช่วยดูพืKนที9 สําหรับสมาชิกสภาฯ ถา้ฝ่าย
บริหารแจง้รับรองว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที9 และ
ขอฝากฝ่ายบริหารที9พิจารณาโครงการต่าง ๆ ที9จะอนุมติัและดาํเนินการขอให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน ซึ9 งเทศกาลผลไมเ้รื9องไฟฟ้าก็ขอให้ประสาน 
อบจ. และในส่วนเอกสารถา้บุคคลกรไม่พอขอใหห้ามาเพิ9มเติม  
-เชิญนายศกัดา  แววดี 

/นายศกัดา... 
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นายศกัดา  แววดี 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื9 องแรก
สายไฟฟ้าตรงศาลาเกาะทวายหย่อนยานมากและมีกิ9งไมฉี้กลงมาทบัสายไฟ
เกรงว่าถ้าฝนตกไฟฟ้าจะรั9ว ขอให้ประสานไฟฟ้ามาดําเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน เรื9 องบ่อพกันํK าตรงศาลาท่าพิกุลทองฝาท่อหายฝากให้เจ้าหน้าที9 ที9
เกี9ยวขอ้งตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ข  
-สายไฟและสายโทรศพัทต์รงเกาะทวายหยอ่นยานมาก ขอให้เทศบาลประสาน
ไฟฟ้าใหเ้ร่งดาํเนินการ  เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ฝากเรื9 อง
ไฟฟ้าหมู่ที9 5 ตรงบา้นนายฉลองสายไฟหยอ่นยานมาก 
-สรุปเรื9องไฟฟ้าขอใหส้มาชิกสภาฯ ไดเ้ขียนคาํร้องที9กองช่างเพื9อเป็นขอ้มูลใน
การประสานงาน เชิญฝ่ายบริหารไดต้อบขอ้สอบถาม 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื9 องการ
ประชุมประชาคมหมู่ 1 ขอท่อไวใ้ห้รองชรินทร์ ชีK แจง ส่วนเรื9องไฟฟ้าช็อตที9
นายกฯ ได้ร่วมประชุม ซึ9 งวนันัK นมีการพัฒนาข้างทางทาํให้กิ9งไม้ไปพาด
สายไฟฟ้า ซึ9 งสอบถามไฟฟ้าแลว้แต่ไฟฟ้าตอบอย่างไรไม่ทราบเนื9องจากเป็น
เขตไฟฟ้าแกลง บงัเอิญวนันัKนไฟฟ้าซ็อตและเครื9องใชไ้ฟฟ้าเสียหาย ซึ9 งเคยบอก
แลว้วา่กรณีที9จะพฒันาและมีสายไฟฟ้าก็ให้แจง้ไฟฟ้าก่อนเพื9อมาตดัไฟ ถา้ไม่
แจ้งไฟฟ้าก็จะโทษพืKนที9  ได้ประสานกับไฟฟ้าว่าจะดําเนินการเกี9ยวกับ
สายไฟฟ้าให้ ถ้าความเดือดร้อนกรณีนํK าท่วม ไฟไหม้เกิน 50 เปอร์เซ็นต ์
เทศบาลก็สามารถให้ความช่วยเหลือเบืKองตน้ กรณีเครื9องใชไ้ฟฟ้าเสียหายยงัไม่
มีหน่วยงานใดที9จะช่วยเหลือได ้ เรื9องการทุบฝายบงัเอิญรองปลดัไปราชการ แต่
ตามแผนการดาํเนินงานต่าง ๆ แต่ละโครงการจะระบุไวช้ัดเจน และอีกส่วน
หนึ9 งก็ตอ้งรองบประมาณเขา้   และการจดัตัKงสมาคมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ และชมรม
คนรักไก่ชนจะหาขอ้มูลให้ ซึ9 งยงัไม่ถ่ายโอนให้ทอ้งถิ9น เรื9องรถแม็คโครเล็กก็
ตอ้งรองบประมาณเขา้  และส่วนที9เหลือขอใหร้องชรินทร์ ไดชี้Kแจงเพิ9มเติม  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ชีK แจงเพิ9มเติม
ท่อหมู่ที9 1 จะเร่งดาํเนินการให้ซึ9 งรองบประมาณเช่นกนั เรื9องการทุบฝายไดท้าํ
หนงัสือสอบถามแลว้แต่ยงัไม่มีหน่วยงานใดตอบกลบัมา  ซึ9 งบางความเห็นบอก
ว่าถ้าทุบก็จะมีผลกระทบ ขอความร่วมมือ สท.เขตได้ประสานให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมาร่วมหารือเพื9อหาแนวทางร่วมกนั  ถนนสายเนินฆอ้-ถนนกะเพราจะ
รืK อช่วงโค้งหมู่ที9  3 แล้วบดอดัใหม่ส่วนที9เหลือจะปูทบัและบดอดัแน่น เรื9 อง
ถนนตรงครัวจนัทร์หอมไดไ้ปตรวจสอบแลว้และให้ผูรั้บเหมาดาํเนินการให้แต่
ไม่เรียบร้อยฝากช่างเร่งปรับปรุงแกไ้ข เรื9องถนนจาํรุง-หนองแพงพวยที9ได ้

/งบประมาณจาก... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายรุ่งธรรม  ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายการโยธา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 

งบประมาณจาก อบจ. ซึ9 งช่าง อบจ.เป็นคนออกแบบ  ซึ9 งตอนออกแบบคาดว่า
ช่างคงแจ้งสมาชิกสภาฯ ดูพืKนที9แล้ว และที9ดําเนินการไม่ได้แจ้งเนื9องจาก
ผูรั้บเหมาตอ้งทาํตามแบบ พองานเสร็จก็จะเห็นขอ้ผิดพลาดแลว้นาํมาต่อวา่ก็ไม่
วา่กนัทางฝ่ายบริหารก็รับไว ้ และเรื9องพิจารณาโครงการต่าง ๆ วา่ให้คุม้กบัเงิน
งบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนนัKน ก็ขอนาํเรียนเลยวา่ก่อนที9
ฝ่ายบริหารจะเสนอโครงการต่าง ๆ ที9จะดาํเนินการก็ตอ้งนาํเขา้สภาฯ เพื9อให้
สภาฯ พิจารณาทุกโครงการอยู่แล้ว ซึ9 งเมื9อนําเข้าสภาฯ โครงการไหนที9ไม่
เหมาะสมสภาฯ ก็ไม่ตอ้งใหผ้า่น ซึ9 งการพิจารณาวา่ดว้ยเหตุและผล ยกเวน้กรณี
ที9เป็นงบประมาณของหน่วยงานภายนอกที9เทศบาลขอรับการสนบัสนุน เรื9อง
ปัญหาเกี9ยวกบัสายไฟฟ้าให้เขียนคาํร้องเพื9อใช้เป็นขอ้มูลสําหรับประสานกบั
การไฟฟ้า  เรื9องฝาท่อหายใหเ้ขียนคาํร้องจะไดต้รวจสอบพืKนที9และดาํเนินการ 

-ขอบคุณรองนายกฯ สอบถามช่างเกี9ยวกบัเนืKองานการซ่อมแซมถนนเนินฆอ้-
ถนนกะเพรา เทศบาลมีใบ BOQ หรือไม่ และเนืKองานตารางเมตรเท่าไร มีขนาด
กวา้งยาวเท่าไร ซึ9 งสมาชิกภาฯ จะไม่มีขอ้มูล เชิญนายช่าง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน งบประมาณ
ซ่อมแซมถนนสายเนินฆอ้-ถนนกะเพรา  งบประมาณ 3,000,000  บาท ถนน
กวา้ง 8 เมตร ยาวประมาณ 913 เมตร มีงานรืK นถนนปรับปรุงโคง้ตรงตน้ตาล 
ยาว 180 เมตร รืKอผวิเดิมเสริมหินคลุก ยกโคง้ Supper มีป้าย, ป้ายเตือนโคง้, ป้าย
นาํโคง้ ทาสีเสาหลกัโคง้ ตีเส้นจราจร และส่วนที9เหลือจะมีตรงแยกวดัเนินฆอ้ 
กวา้ง 8 เมตร ยาว 460 เมตร เป็นการปูผิวแอสฟัลทติ์ก หนา 5 ซม. และอีกช่วง
ตรงถนน อบจ . หนึ9 งยาว 160 เมตร และหน้าบ้านรองชรินทร์ ทัK งหมดยาว
ประมาณ 913 เมตร เฉลี9ยราคาตารางเมตรละ 410  ราคาตลาดอยู่ที9 510 บาท 
และมีหนงัสือใหป้รับลดตามราคานํKามนัจาก 29 บาท เป็น 26 บาท แต่ของเราไม่
ตอ้งปรับลดเพราะถูกอยูแ่ลว้ และถนนตรงหนา้ครัวจนัทร์ผูรั้บเหมาแจง้งานยงั
ไม่เสร็จและยงัไม่ไดเ้บิกเงินให ้ก็จะแจง้ผูรั้บเหมาใหแ้กไ้ขปรับปรุงให ้

-ขอบคุณนายช่าง เชิญนายธวชั  โอทาน 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
เจา้หนา้ที9ดา้นสิ9งแวดลอ้มสืบเนื9องโครงการวยัใส  เกี9ยวกบัการขออนุญาตติดตัKง
ป้ายริมถนน เช่น ป้ายบา้นเจห้อยติดหน้าตน้ไทร ซึ9 งปิดบงัการจราจร และร้าน
ส้มตาํตรงโคง้ เสนอใหเ้จา้หนา้ที9ตรวจสอบ มีกฎระเบียบการขออนุญาตหรือไม่
และติดป้ายไดกี้9เดือน และปัญหานานมาแลว้เรื9องการวางท่อเรียบคลองหมู่ที9 1  

/ทางไป CP… 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
นางดวงใจ  ทดแทน 
(หวัหนา้สาํนกัปลดัฯ) 
 
 
 
 

ทางไป CP ท่อวางไวต้ ํ9ามากทาํใหน้ํKาดนัขึKนสูงนํKาเขา้สวนประชาชน  มีแนวทาง 

แก้ไขหรือไม่  ซึ9 งตรงนัKนจะมีประตูนํK า 2 จุดคือที9หมู่ที9 1 กบัหมู่ที9 6 แต่แผ่น
ประตูไม้หายหมดแล้วทําให้นํK าทะลักขึK นมาทําให้นํK าท่วมสวน และเรื9 อง
สายไฟฟ้าหมู่ที9 1 หมู่ที9 6 และหมู่ที9 5 ให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่  ก่อนถึงฤดูฝน
เสนอใหจ้ดัซืKอท่อพญานาคพร้อมเครื9องยนตเ์พื9อเตรียมการแกไ้ขปัญหานํKาท่วม 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เชิญนายพิชิต  วงศา 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามถนน 
คสล. สายเนินฆอ้-ท่าครก จะดาํเนินการไดเ้มื9อไร และส่วนที9เหลือจะทาํต่อ
หรือไม่และเมื9อใด 
-เชิญนายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 

 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
เกี9ยวกบัไฟกระพริบโซล่าเซลได้ถอดออกไปแต่ยงัไม่เห็นนาํกบัมาติดตัKงให ้
และขอสัญญาณจราจรตลอดสายถนนเนินฆอ้-ท่าครก  และตรงบริเวณถนนตรง
ขา้มบา้นนายกฯ หลงัใหม่มีท่อระบายนํK าวางไวไ้ม่เรียบร้อยและยงัไม่ไดน้าํดิน
มากลบ  ขอใหเ้อาดินลูกรังมากลบเกรงจะเป็นอนัตรายกบัผูส้ัญจร 

-ฝากฝ่ายบริหารเรื9องไฟกระพริบก่อนที9จะเกิดอุบติัเหตุ เชิญฝ่ายบริหารตอบขอ้

สอบถาม 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื9องป้ายมอบ
ให้หวัหนา้สํานกัปลดัชีK แจง ส่วนเรื9องการวางท่อไม่ไดร้ะดบั คือท่อวางไวน้าน
แลว้ แต่ฝายมาทาํทีหลงัทาํใหน้ํKาดนัเขา้มาก็อยากให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียมา
ประชุมเพื9อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และการทุบฝายก็เช่นกนัเพราะบางท่านก็ยงั
ไม่เห็นดว้ย  เรื9องท่อพญานาคพร้อมเครื9องยนตก์็ตอ้งมีบรรจุในแผนพฒันาสาม
ปีก่อนจึงจะสามารถตัKงงบประมาณสําหรับซืKอได้ และเรื9 องถนน คสล. สาย    
เนินฆอ้-ท่าครก ซึ9 งเป็นงบประมาณของ อบจ. ไดส้อบถามและไดรั้บคาํตอบว่า
ทาํสัญญาแลว้ ไฟกระพริบและสัญญาณจราจรจะให้ช่างตรวจสอบและแกไ้ข 
ขออนุญาตใหห้วัหนา้สาํนกัปลดัชีKแจงเรื9องป้าย 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื9องการขอ
อนุญาตติดตัKงป้าย ซึ9 งป้าย สท.สอบถามเป็นป้ายชั9วคราว ซึ9 งตาม พรบ. รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ถา้ผูใ้ดจะติดตัKงตอ้งมา
ขออนุญาตที9เทศบาล โดยจะมีค่าใชจ่้ายราคาป้ายละ 200  บาท และไดป้ระสาน 

 

/ไปที9ผูป้ระกอบ... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 

ไปที9ผูป้ระกอบการให้มาดําเนินการขออนุญาตแล้ว ป้ายชั9วคราวจะติดได้
ประมาณ 60 วนั แต่ในทางปฏิบติัจะให้ติดไปจนกว่าป้ายจะพงั และตอ้งติดตัKง
ในแนวที9วางท่อเพื9อให้สะดวกในการตดัหญา้ขา้งทาง และก็อีกป้ายคือประเภท
ถาวรที9ติดหนา้ร้านซึ9งทางกองคลงัจะเป็นผูป้ระเมินและจดัเก็บเป็นภาษีป้ายและ
จะมีภาษีโรงเรือนดว้ยที9ผูป้ระกอบการยงัไม่มาดาํเนินการ  
-เพิ9มเติมเกี9ยวกบัที9วางท่อไวต้ ํ9าคาบเกี9ยวหมู่ที9 1 และหมู่ที9 6 ให้นดัทาํประชาชน
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาประชุมเพื9อทาํประชามติในการหาแนวทางแกไ้ข เพราะ
ถา้เชิญเฉพาะผูเ้สียประโยชน์มาก็ให้ทุบ ซึ9 งถา้มีประชาชนที9จะไดรั้บผลกระทบ
จากการทุบฝายก็จะเกิดปัญหาอยา่งที9รองชรินทร์ ชีK แจง  ประสานผูใ้หญ่ให้นดั
มาทาํประชามติแลว้เทศบาลเขา้ไปร่วมแกไ้ขปัญหา เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีK แจง
เพิ9มเติมเดีlยวสมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านจะสับสน คือฝายมี 2 ตวั ซึ9 งฝายที9จะ
ใหทุ้บคือฝายที9หมู่ที9 1 ตรงบริษทั CP ส่วนฝายนํK าลน้ที9เชื9อมหมู่ที9 1 และหมู่ที9 6 
ไม่ไดทุ้บซึ9งที9หมู่ 6  อยากให้เจาะขยายช่องจาก 2 เมตรเป็น 4 เมตรหรือ 6 เมตร  
ซึ9 งตามที9ประธานว่ามี 2 จุดคือจุดแรกก่อนถึงบริษทั CP จากปากทางเขา้ไป
ประมาณ 300 เมตร สมยัที9เป็น อบต. วางท่อไวต้ ํ9าแลว้มีฝายทาํให้นํK าดนัเขา้มา 
ทาํใหน้ํKาท่วม ส่วนจุดบนคือฝายที9หมู่ที9 1 ติดกบัหมู่ที9 6 เลยฝายไปนิดหนึ9งจะมี
ช่องประตูซึ9 งปัจจุบนัไมก้นัหาย เพียงเอาไมไ้ปกนั แต่ที9หมู่ 1 ใหท้าํประตู 

-เชิญนายวชิา  พงษพ์ุก 

 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ9มเติม
ฝายทัKง 2 จุดคือที9หมู่ที9 1 ตรงบริษทั  CP และที9หมู่ที9 1 เชื9อมหมู่ที9 6 ซึ9 งวนัที9ลง
พืKนที9เป็นฝายนํK าลน้ที9ไมห้ายเสนอให้นาํแผน่ซีเมนตไ์ปปิดหรือจะทาํประตู พอ
ช่วงฤดูฝนใหเ้อาแผน่ซีเมนตอ์อก  ฉะนัKนคลองเส้นนัKนจะมีประชาชนของตาํบล
วงัหว้าใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะถ้าจะทําอะไรก็อย่าให้มีผลกระทบกับ
ประชาชนทัKง 2 ตาํบล ส่วนท่อตวัล่างที9ว่าวางตํ9าท่านรองชรินทร์ และกองช่าง
จะได้ไปตรวจสอบเพื9อหาแนวทางแก้ไข แต่สิ9 งอื9นใดฝายทัK งสองตัวต้อง
ประสานและสอดคล้องกัน ซึ9 งฝายตัวล่างเป็นของชลประทานเทศบาลจะ
ดาํเนินการเลยไม่ได ้ 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 

 

/นางอรสา... 
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นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที9ประชุม 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื9 องขอ
ปรึกษากรณีหมู่ที9 7 ขออนุญาตเอ่ยนามตรงบา้นอดีตผูใ้หญ่ชาติชายตรงหนา้วดั 
เมื9อก่อนทาํแบบชั9วคราว แต่ขณะนีK กาํลงัก่อสร้างบา้นแบบถาวรลํK าออกมาใน
เขตพืKนที9สาธารณะซึ9งไม่ทราบวา่ไดม้าขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่ และถา้ลํKาเขา้
มาในเขตทางสาธารณะเทศบาลจะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

-ตาม สท.อรสา เสนอฝากเจา้หน้าที9ที9เกี9ยวขอ้งออกตรวจสอบวา่ลํKาจริงหรืออยู่
ในโฉนด  เชิญนายเอกพล  ผลงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีKแจงเรื9อง
งบประมาณที9ขอรับการสนบัสนุนและไดรั้บจาก อบจ. ปี 2558 ก็จะมีรถกระเชา้ 
อบจ.รอเงินงบประมาณเข้า ถนนสายจํารุง-หนองแพงพวย งบประมาณ 
3,2,000,000  บาท ถนนสายเนินฆอ้-ท่าครก งบประมาณ 1,500,000  บาท ทาํ
สัญญาแล้วรอผูรั้บเหมาเขา้ดาํเนินการ และทางเดินชมธรรมชาติที9หมู่ที9 2 ท่า
ตาโบ๊ย งบประมาณ 500,000  บาท และไฟฟ้าสาธารณะ 500,000 บาท ต่อจาก
ปากทางหนองแพงพวยถึงว ังหว้า  และในปี 2559 ได้ทําเรื9 องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ คือก่อสร้างถนน คสล. ถนนท่าครก-แหลมสน 
งบประมาณ 5,500,000 บาท และโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติก สายจํารุง-ห้วยยาง งบประมาณ 5,000,000  บาท ซึ9 งที9ไปเสนอที9
เทศบาลเมืองแกลงเสนอไดแ้ค่ 2 โครงการ แต่เทศบาลเนินฆอ้ไดป้ระสานกบั
รองนายก อบจ. ขอรับการสนบัสนุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงคห์ลงัเทศบาล  
-ขอบคุณเลขานายกฯ ฝากสองโครงการคือศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที9 4,8,9 
ขอใหโ้รงเรียนที9ขอไวต้อนที9 สจ. มาร่วมประชุมสภาฯ ดว้ย และโครงการศึกษา
ดูงาน เชิญเลขานุการนายกฯ 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีKแจงกรณี
ศาลาเอนกประสงค ์หมู่ที9 4,8,9 ขอใหโ้รงเรียน ไดป้ระสาน ผอ.โรงเรียนแลว้ให้
ทาํโครงการไปที9สํานกังานเขต (สพฐ.) ซึ9 งโรงเรียนไม่ไดขึ้Kนกบัเทศบาล ส่วน
งบศึกษาดูงานเจา้หนา้ที9ไดท้าํโครงการไปแลว้ ตอ้งรอให ้อบจ. พิจารณา  

-ขอบคุณเลขานุการนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาฯ  จะเสนอเรื9องอื9น ๆ อีก
หรือไม่  
-ไม่มี  
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-เมื9อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนออีก  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงานทุกกอง 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที9ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี 
ขอปิดการประชุม   

ปิดประชุมเวลา   14.30 น. 
    


